
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 

----------------------------------- 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. นายณรงค์  ก่ออินทร์  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร 
๓. นายสุธรรม  มุขพันธ์   รองประธานสภาเทศบาล  
๔. นายพงศกร  จินะเสนา  เลขานุการสภาเทศบาล 
๕. นายวิเชียร  คะหะปะนะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายมานิตย์  จิตจำนงค์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายสรวิศ  โสดรักษา  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายจุฬา  ทักษิณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสมเกียรติ  ทนน้ำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายอำนวย  หลิมปานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายพิเชษฐ์  ถิ่นถลาง   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นายชัยวัฒน ์  บัวสวัสดิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นางสาวขวัญใจ  กุลพัฒนโสภณ  สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุนัย  ปิ่นชัยศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายจำรัส  ดวงจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายธนิต  วุฒิสุทธิเมธาว ี  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔. นายภิวร  จัดสร้าง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. ดร.วัชรินทร์  เจตนานนท์  ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
๖. นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน  รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
๗. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อำนวยการกองช่าง 
๘. นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน   ผู้อำนวยการกองคลัง 
๙. น.ส.สุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าสำนักปลัด 
๑๐. น.ส.นฤมล  ประดิษฐ์เสรี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๑. นายวรายุทธ  หลวงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๑๒. น.ส.เสาวลักษณ์ จงหวัง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการฯ 
๑๓. น.ส.ปลื้มจิต  บุญวิสูตร  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๔. นางสุอารี  เหิมขุนทด  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
๑๕. น.ส.เบญจมาภรณ์ สัมพันธ์   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
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๑๖. น.ส.ซูไรยา  เหมเทศ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๑๗. นางธนัญกร  เอกชัย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๘. นางสาววีรัฐา วงศ์เสรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๙. นายธีรวัฒน ์  ดุสงัด  ผช.นักประชาสัมพันธ์ 

 
เริ่มประชุม    เวลา ๑๓.๓๐ น. 
นายพงศกร จินะเสนา (เลขานุการสภา)  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๗ การประชุมสภาเทศบาลต้องมี
สมาชิกสภาเทศบาล  มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
เท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม   บัดนี้ มีท่านสมาชิกเทศบาลตำบลศรี
สุนทร เข้าประชุม จำนวน 12 ท่านจึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทรจะเปิดประชุมผมขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 

นายณรงค์  ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ศรีสุนทร ทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     1.1 รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567  
     จำนวน 1 ราย 
     -นางสาวซูไรยา  เหมเทศ  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  สังกัด 
     กองสวัสดิการสังคม 
     1.2 กิจกรรมเนื่องในการจัดกิจกรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรี 
     สุนทร 
      1.2.1 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้น 
     ไป กิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าว
     ศรีสุนทร  
      1.2.2 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 
     -เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมกิจกรรมบวงสรวงศาล                   
     พระภูมิ เจ้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
     -เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมกิจกรรมบวงสรวงท้าวเทพ 
     กระษัตร ีท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร  
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      1.2.3 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. เป็นต้น 
     ไป ร่วมวางพวงมาลา สดุดีสองวีรสตรี ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี- 
     ท้าวศรีสุนทร 

1.3 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2566 บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้
มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 หมวด 4 ข้อ 22 
1.4 รายงานการประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 แก้ไข ครั้งที่ 1 บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
ได้มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 23  มกราคม 2567 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.
2561 หมวด 5 ข้อ 27 
1.5 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไขครั้งที่ 1/2567 บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มี
การประกาศใช้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.
2561 หมวด 4 ข้อ 21 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่  4                    

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 
นายณรงค์  ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ตามที่ได้ส่งเอกสารรายงานการประชุมให้สมาชิกได้ตรวจ

ล่วงหน้าแล้วนั้น อยากทราบว่าท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไข เพ่ิมเติม
ข้อความส่วนใดหรือไม่     

  เมื่อไม่มี ให้เลขานุการสภาฯ นับจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ด้วย 
พร้อมขอมติที่ประชุม 

นายพงศกร  จินะเสนา (เลขานุการสภา)  สมาชิกท่ีมีอยู่ทั้งหมด 11 คน 
นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น 
นายพงศกร จินะเสนา (เลขานุการสภา)  เห็นชอบ  11 คน  
  ไม่เห็นชอบ  -  คน 
  งดออกเสียง  - คน  
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มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี 2566 เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2566 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 3.1 ญัตติ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.

2567 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 
นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล) ให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการกำหนดสมัย 
     ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 
นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล) การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  ตามมาตรา ๒๔                            

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสภาสี่สมัย สมัยประชุม
สามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาล
กำหนด โดยสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของ
ปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัย
แรกของแต่ละปีโดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อ
สภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่น พร้อมปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้หรือ
ไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมี
ความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
ข้อ ๑๑(๒)สำหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัย
สามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น  มี
กำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัย
แรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล) ตามที่เลขาสภาฯได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น 
     พ.ศ.๒๕๔๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมัยประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบไป
     แล้วนั้น  ขอเชิญสมาชิกเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
     ๒๕๖7 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖8 
     แต่ก่อนอื่นให้เลขาสภาฯแจ้งกำหนดสมัยประชุมเดิมในปี พ.ศ.๒๕๖6  
     ให้ที่ประชุมทราบก่อน 
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นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล) ตามกำหนดสมัยประชุมเดิมในปี พ.ศ.๒๕๖6 กำหนดให้มีสมัย

ประชุมสามัญ ๔ สมัย ดังนี้ 
- สมัยแรก เดือน กุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม                   
มีกำหนด 30 วัน 
- สมัยที่ สอง เดือน พฤษภาคม ตั้ งแต่วันที่  ๑  – ๓๐ พฤษภาคม                    
มีกำหนด ๓๐ วัน 
- สมัยที่สาม เดือน สิงหาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  สิงหาคม  มีกำหนด 
๓๐ วัน 
- สมัยที่สี่ เดือน ธันวาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  ธันวาคม มีกำหนด ๓๐  
วัน 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญสมาชิกเสนอได้ 
นายอำนวย หลิมปานนท์ (สมาชิกสภาเทศบาล) ขอเสนอ ดังนี้ 

- สมัยแรก เดือน กุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม                 
มีกำหนด 30 วัน (ได้กำหนดไว้แล้ว) 
- สมัยที่ สอง เดือน พฤษภาคม ตั้ งแต่วันที่  ๑  – ๓๐ พฤษภาคม                    
มีกำหนด ๓๐ วัน 
- สมัยที่สาม เดือน สิงหาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  สิงหาคม  มีกำหนด 
๓๐ วัน 

 - สมัยที่สี่ เดือน ธันวาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  ธันวาคม มีกำหนด ๓๐  
วัน 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  ขอสมาชิกรับรองด้วย 
นายมานิตย์ จิตจำนงค์(สมาชิกสภาเทศบาล) กระผมขอรับรอง 
นายวิเชียร คะหะปะนะ(สมาชิกสภาเทศบาล) กระผมขอรับรอง 
นายจุฬา ทักษิณ(สมาชิกสภาเทศบาล)  กระผมขอรับรอง 
นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เมื่อไม่มีท่านใด  

กระผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมให้
มีการกำหนดสมัยประชุม สามัญ ประจำปี ๒๕๖7 จำนวน ๔ สมัย โดย
กำหนดดังนี้ 
- สมัยแรก เดือน กุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม           
มีกำหนด 30 วัน (ท่ีได้กำหนดไว้แล้ว) 
- สมัยที่ สอง เดือน พฤษภาคม ตั้ งแต่วันที่  ๑  – ๓๐ พฤษภาคม                    
มีกำหนด ๓๐ วัน 
- สมัยที่สาม เดือน สิงหาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  สิงหาคม  มีกำหนด 
๓๐ วัน 
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- สมัยที่สี่ เดือน ธันวาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  ธันวาคม มีกำหนด ๓๐  
วัน 
ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้น และให้เลขานุการสภาฯนับด้วย 

นายพงศกร จินะเสนา (เลขานุการสภาเทศบาล) เห็นชอบ  11   เสียง   ไม่เห็นชอบ  - คน 
มติที่ประชุม เห็นชอบ(ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์) 
 
นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  ต่อไปกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัย

แรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ.๒๕๖8 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง 
นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล) ตามกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 

เดิมตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 มีกำหนด 30 วัน  
นายณรงค์  ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่ 
นายมานิตย์ จิตจำนงค(์สมาชิกสภาเทศบาล) ขอ เสน อ ให้ ก ำห น ดวัน ที่  ๑  กุ ม ภ าพั น ธ์  – 2  มี น าคม                   

๒๕ ๖ 8   มี ก ำหนด  3 0  วั น  เป็ น สมั ยป ระชุ มสภ าสมั ยส ามัญ                  
สมัยแรก (เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มี 28 วัน) 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  ขอสมาชิกรับรองด้วย 
นายสมเกียรติ ทนน้ำ (สมาชิกสภาเทศบาล)  กระผมขอรับรอง 
นายพิเชษฐ์ ถิ่นถลาง(สมาชิกสภาเทศบาล)  กระผมขอรับรอง 
น.ส.ขวัญใจ กุลพัฒนโสภณ (สมาชิกสภาเทศบาล) กระผมขอรับรอง 
นายณรงค ์ก่ออินทร์ (ประธานสภาเทศบาล) สมาชิกรับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน

หรือไม่ เมื่อไม่มีก็ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการ
กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖8 ในเดือน
กุมภาพันธ์ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖8 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม ๒๕๖8 มีกำหนด 
30 วัน โปรดยกมือครับ 

นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล) เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - คน 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดประชุม

สภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖8 ในเดือนกุมภาพันธ์ 
และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖8 
ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม ๒๕๖8  กำหนด 30 วัน 
(ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์) 

นายพงศกร (เลขานุการสภา)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ  - คน  งดออกเสียง   -  คน 
มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
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   3.2 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดตั้ง 
  สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลศรีสุนทร พ.ศ.2567  

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์(นายกเทศมนตรี)  ตามที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้แจ้งความประสงค์ขอจัดตั้ง

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลศรีสุนทร บัดนี้สำนักงาน จ.ส.ท.กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า คณะกรรมการจัดการสถานธนานุ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) และคณะกรรมการ
ส่งเสริมการดำเนินงานกิจการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส.ธ.ท.) ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาล
ตำบลศรีสุนทร และสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท) ได้จัดส่งคำขออนุญาตตั้งโรง
รับจำนำ (แบบ จ.1) ไปให้คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำพิจารณา
อนุญาตแล้ว เพ่ือให้การดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด จึงให้เทศบาลตำบลศรีสุนทร ดำเนินการ
จัดทำเทศบัญญัติให้มีการดำเนินกิจการสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) 

        ร่าง 
             บันทึกหลักการและเหตุผล 

               ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
  เรื่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาธนานุบาล                     

(โรงรับจำนำ) พ.ศ.2567 
   เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง ทำเทศพาณิชย์ 

  เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.2567 ใช้บังคับ 
  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 (9) ประกอบมาตรา 60 และ
  มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
  ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 

เหตุผล 
โดยเป็นการสมควร เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้ได้กู้ยืมเงินไปใช้จ่ายใน
การครองชีพเมื่อขาดแคลนและขัดสนเงิน โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจาก
แหล่งเงินกู้อ่ืนที่ต้องเสียดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด เป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 51 (9) 
ประกอบมาตรา 60 และมาตรา 61 กำหนดให้เทศบาลตำบล มีหน้าที่
จัดทำกิจการเทศพาณิชย์ โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ เพ่ือใช้บังคับใน
เขตพ้ืนที่ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลศรีสุนทรได้มีการศึกษา  
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วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับและความ
คุ้มค่าในการดำเนินการกิจการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบล                       
ศรีสุนทร (โรงรับจำนำ) ทั้งนี้ เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ยื่นขออนุญาต
จัดตั้งสถานธนานุบาล และได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการ
จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เตรียมความ
พร้อมการจัดตั้งสถานธนานุบาล ดังนั้น เทศบาลตำบลศรีสุนทร จึงตรา
เทศบัญญัตินี้ ไว้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร และเพ่ือ
ประโยชน์แก่ประชาชนและท้องถิ่นโดยรวม 

                                                 (ร่าง) 
                                                     บันทึกหลักการและเหตุผล 

                                                         ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
                                                        เรื่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล                         

(โรงรับจำนำ) พ.ศ.2567 
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 (9) มาตรา 60 และมาตรา 61  

  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  
  14 พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยความเห็นชอบของสภา 
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงตราเทศบัญญัติ
  ไว้ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง  
  ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ. 
  2567 

   ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ  
  สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทรแล้ว 7 วัน 

   ข้อ 3 ให้เทศบาลตำบลศรีสุนทร ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้ง 
  สถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ) ได้ 

   ข้อ 4 ให้เทศบาลตำบลศรีสุนทร ทำการเทศพาณิชย์ดังกล่าว ตามข้อ 3 
  ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุญาตตามระเบียบการคลัง ของ 
  เทศบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการสถานธนานุบาล 
  (โรงรับจำนำ) 

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 
ตามวรรคแรกนั้น เมื่อปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาล 
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ตำบลศรีสุนทรแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้ขอนำเรียนท่านประธานสภา
เทศบาล เพ่ือเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร เพ่ือพิจารณา  
(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่องทำการเทศพาณิชย์
เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.2567 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  ตามท่ีผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญได้ 

นายสุธรรม มุขพันธ์ (รองประธานสภาเทศบาล) ขอสอบถามว่า การขอทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้ง
สถาน   ธนานุบาล ในส่วนนี้เพื่อว่าเทศบาลจะได้ทำการก่อสร้างอาคารเลยใช่ 
  หรือไม ่ อย่างไร 

นายสรวิศ โสดรักษา (สมาชิกสภาเทศบาล)  ขอสอบถามว่า การขอทำการพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาน 
  ธนานุบาล จะทำการก่อสร้างอาคารและจะใช้แบบก่อสร้างอาคารจาก 
  กรมฯ หรือเทศบาลตำบลศรีสุนทรเป็นผู้เขียนแบบเอง 

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)    ขั้นตอนในการจัดตั้งสถานธนานุบาล ซึ่งสภาเทศบาลตำบลศรี
สุนทร ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งไปแล้ว โดยเทศบาลตำบล
ศรีสุ นทรก็ ได้ ด ำเนิ นการตามขั้ นตอน ในการจัดตั้ ง  ซึ่ งขณ ะนี้
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล (จ.ส.ท.) ได้ประชุมพิจารณาการ
ขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 

ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ (ปลัดเทศบาล)  ในขั้นตอนนี้เป็นการขอทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้ง
สถานธนานุบาล  (โรงรับจำนำ) ซึ่งในส่วนของขั้นตอนการจัดตั้งสถาน  
ธนานุบาล สภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ
จัดตั้งไปแล้ว และได้มีมติเห็นชอบจาก ส.ธ.ท.ให้จัดตั้งแล้ว ซึ่งในส่วน
ของขั้นตอนการขออนุญาตจะมีคณะกรรมการในการพิจารณา 3 คณะ
ด้วยกัน คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (จ.ส.ท.) และคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการ
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส.ธ.ท.) ได้มีมติ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเพียงคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ
เพียงคณะเดียว ฉะนั้นเพ่ือให้การดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล
เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลศรีสุนทร จะต้อง
ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติ ให้มีการดำเนินการกิจการสถานธนานุ
บาล ซึ่งเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอนุมัติแล้ว จะต้องจัดส่งให้
สำนักงาน จ.ส.ท. จำนวน 1 ชุด  

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ท่านสมาชิก 
  สภาพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติตำบลศรีสุนทร เรื่อง  
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   ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)  
  พ.ศ.2567 นี้ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเอกฉันท์รับหลักการ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบล                  
  ศรีสุนทร เรื่องทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล 
  (โรงรับจำนำ) พ.ศ.2567 

 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 45 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น                 
ผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม ่

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์(นายกเทศมนตรี)    เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะ
ผู้บริหารขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียว เรียนที่ปชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร เพ่ือพิจารณา 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี
ตำบลศรีสุนทร เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว มีสมาชิกสภาท่าน
ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่าง
อ่ืน ขอมติที่ประชุม ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)   ที่ประชุมได้มีการพิจารณากันพอสมควร ท่านสมาชิกสภา
พิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
เรื่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับ
จำนำ) พ.ศ.2567 นี้ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  มีมติเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลศรีสุนทร เรื่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาน 
ธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.2567 
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นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  เรียนสมาชิกทุกท่าน เป็นอันว่าสภาเห็นชอบรับหลักการเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการ
จัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.2567 เรียบร้อยแล้ว ต่อไป
เป็นการพิจารณาวาระที่ 2 ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยมีประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปร
ญัตติ ขอให้มีการแปรญัตติ เรี่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้ง
สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.2567 ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่น
คำขอแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่องทำการ
เทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.
2567 จึงเป็นอันว่าการพิจารณาวาระที่ 2 คณะกรรมการ จึงคงร่าง
เดิมไว้ เพ่ือนำเสนอให้สภาเทศบาลตำบลศรีสุนทรทราบ และลงมติ
เห็นชอบให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสุนทร เรื่อง ทำการ
เทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.
2567 ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ และไม่มีผู้ใด
ขอแก้ไขเพ่ิมเติม ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลศรีสุนทร เห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
เรื่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับ
จำนำ) พ.ศ.2567 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
  เรื่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับ 
  จำนำ) พ.ศ.2567 

 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  มติที่ประชุม เห็นชอบ จึงเป็นอันว่าร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลศรีสุนทร  เรื่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุ 

 บาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาเทศบาล
ตำบลศรีสุนทรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ให้ความเห็นชอบอนุมัติต่อไป 

 

3.3 ญัตติ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 
เพื่อมาตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างห้องเรียนชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรพร้อมเครื่องปรับอากาศ 

นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  ให้ปลัดชี้แจง 
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ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ (ปลัดเทศบาล)  ตามที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้มีการขยายชั้นเรียนระดับ
ประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566เป็นต้นมา โดยในปีการศึกษา 
2567 จะมีนั ก เรียนเพ่ิมขึ้นมาอีก 1  ระดับชั้น  คือ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  2 จำนวน 2 ห้องเรียน และห้องเรียนที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นดังกล่าว กอง
การศึกษาจึงมีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องเรียน
ชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรพร้อมเครื่องปรับอากาศ เพ่ือรองรับ
การขยายชั้นเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา และใช้เป็นห้องจัด
กิจกรรม อ่ืนๆ เช่น  ห้ องดนตรี  ห้ องสมุ ด  งบประมาณ ที่ ตั้ งไว้  
350,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งกองการศึกษาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึง
ขอโอนลดและโอนเพ่ิม รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด จากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวั ย เรียนและ
ประถมศึกษา เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 3,417,680.-บาท คงเหลือก่อนโอน 
2,163,320.-บาท ขอโอนลดในครั้งนี้ 350,000.-บาท คงเหลือ 
1,813,320.-บาท  

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างห้องเรียนชั่วคราวโรงเรียนอนุบาล               
ศรีสุนทรพร้อมเครื่องปรับอากาศ งบประมาณตั้งไว้ 350,000.-บาท 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 3/2566 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามเชิญได้ 
นายสมเกียรติ ทนน้ำ(สมาชิกสภาเทศบาล)  อาคารเรียนชั่วคราว สร้างบริเวณ ตำแหน่งตรงไหน 
ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ (ปลัดเทศบาล)  อาคารเรียนชั่วคราวสร้างด้านหลังอาคารสำนักงานเดิม ซึ่ง

ต่อไปจะใช้เป็นอาคารห้องดนตรี และอาคารเรียนที่จะสร้าง 2 ชั้น 8 
ห้องเรียน ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2567 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
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นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ   -  คน งดออกเสียง  -   คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 

3.4 ญัตติ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในเรื่องรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
ถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คันและถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ถัง 

นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี) ให้กองสาธารณสุขชี้แจง  
นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี(ผอ.กองสาธารณสุข) กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากราคาดังกล่าว เป็นราคาที่รวมราคารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
ถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คันและถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ถังแล้ว 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
ขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์ เมตร 
จำนวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 240 
แรงม้าพร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. ดังนั้น เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียดดังนี้ 

 ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า 8 
ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่
น้อยกว่า 240 แรงม้าพร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. 

 -เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ความจุไม่
น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ มีกำลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. 
จำนวน 3 ถัง ถังละ 1,423,333.33 บาท ของกองสาธารณสุขฯ 

 -จัดซื้อ ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 

 -หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม ครั้งที่
2/2565 หน้าที่ 22 ลำดับ 8 
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 ข้อความใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า 8 
ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่
น้อยกว่า 240 แรงม้าพร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. 

 -เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ความจุไม่
น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ มีกำลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. 
จำนวน 3 ถัง  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม  

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ  -  คน งดออกเสียง    -   คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
      

3.5 ญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อ
มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่  จัดซื้ อครุภัณ ฑ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง 

นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี) ให้กองสาธารณสุขชี้แจง  
นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี(ผอ.กองสาธารณสุข) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีสุนทร                   

มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อ  ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ  จัดซื้ อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ใช้สำหรับให้พนักงานกู้ชีพกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ติดต่อสื่อสารกับญาติและผู้ป่วย ในการ
ให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยภายในตำบลศรีสุนทร เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2567 เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่3/2566 ประกาศ ณ 
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ดังนี้ 
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 โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวดค่าใช้สอย งบดำเนินงาน ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการจ้าง
เหมาเอกชนจัดเก็บขยะ ตั้งไว้ 10,000,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 
920,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาท คงเหลือ 910,000.-
บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โอนเพ่ิมครั้งนี้  
10,000.-บาท รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง 
 -จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม  

นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ  -  คน งดออกเสียง    -   คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 

3.6 ญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อ
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตาชั่งไม่เกิน 
60 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง 

นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  ให้กองสาธารณสุขชี้แจง  
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นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี(ผอ.กองสาธารณสุข) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีสุนทร            

มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตาชั่งไม่เกิน 60 
กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง 

  เนื่องจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ให้บริการจัดเก็บขยะใน
พ้ืนที่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีตาชั่งน้ำหนักในการชั่งปริมาณขยะ
เพ่ือประเมินค่าบริการการจัดเก็บขยะในครัวเรือน ประกอบกับเทศบาล
ตำบลศรีสุนทรได้จัดโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 ซึ่งมีกิจกรรมธนาคารขยะในชุมชนโดยดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้าน
ลิพอนหัวหาร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตาชั่งเพ่ือใช้ในการชั่ง
น้ำหนักขยะรีไซเคิลในกิจกรรมดังกล่าว โดยขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2567 เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

 โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวดค่าใช้สอย งบดำเนินงาน ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการจ้าง
เหมาเอกชนจัดเก็บขยะ ตั้งไว้ 10,000,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 
910,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 4,000.-บาท คงเหลือ 906,000.-
บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน ตาชั่ง ไม่เกิน 60 กิโลกรับ จำนวน 2 
เครื่อง โอนเพิ่มครั้งนี้ 4,000.-บาท รวมเป็นเงิน 4,000.-บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตาชั่ง ไม่เกิน 60 กิโลกรับ จำนวน 2 เครื่ อง 
ราคา 4,000.-บาท 

 -จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 

 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ  
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 คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ

ของสภาท้องถิ่น 
นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถาม เชิญได้ 
นายวิเชียร คะหะปะนะ (สมาชิกสภาเทศบาล) จั ด ซื้ อค รุภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน  ต าชั่ ง ไม่ เกิ น  6 0  กิ โลกรั ม                         

มีลักษณะเฉพาะ หรือรูปแบบอย่างไร 
นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี(ผอ.กองสาธารณสุข) เป็นลักษณะตาชั่งทั่วไป เป็นตาชั่งเข็มไม่เกิน 60 กิโลกรัม 
นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่

ประชุม  
นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ  -  คน งดออกเสียง    -   คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 

3.7 ญัตติ เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยควนตาแท่น 3 หมู่ที่ 2 

นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี) ให้กองช่างชี้แจง  
นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและ
ประปา งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยควนตาแท่น 3 หมู่ที่ 2 จ่ายเงินตามมาตรา 
67 ทวิ(8) 

  เนื่องจาก งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยควนตาแท่น 3 หมู่ที่ 2 ได้ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอสำหรับ
ค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยควนตาแท่น 3 หมู่ที่ 
2 ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ได้
สำรวจ ออกแบบ และประมาณค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาลตำบลศรีสุนทร
เพ่ิมขึ้นจากเดิม จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ิมขึ้นจากเดิม
เป็นเงิน 11,500.-บาท ดังนี้ 

 คำชี้แจงเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงิน
อุดหนุน ประเภทอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยควนตาแท่น 3 หมู่ที่ 2 ระยะทาง 550.00 เมตร งบประมาณตั้ง
ไว้ 98,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                     



-18- 
 

  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1 

 คำชี้แจงใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงิน
อุดหนุน ประเภทอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

 ซอยควนตาแท่น 3 หมู่ที่ 2 ระยะทาง 580.00 เมตร งบประมาณตั้ง
ไว้ 109,500.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้นจากเดิม 11,500.-บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 
หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1 

  ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ใน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามวิธีการงบประมาณ และการเบิกต่าย
เงินตามมาตรา 67 ทวิ (8) การจ่ายเงินอุดนหน การจ่ายเงินเพ่ือการ
ลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 67 (8)  มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และ
การจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เชิญได้ 
นายพงศกร จินะเสนา (เลขานุการสภา)  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมสำหรับโครงการดังกล่าวเพ่ิมเติมว่า ซอย

ดังกล่าวโดยการสำรวจของการไฟฟ้านั้น ปรากฎว่าได้ตกหล่นไปซึ่งซอย
นั้นมีความเสี่ยง และความไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทางดังกล่าว 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม  

นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ  -  คน งดออกเสียง    -   คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
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 3.8 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการขยายเมน
ประปา บริเวณถนนควนตาแท่น - บางขาม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร 

นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี) ให้กองช่างชี้แจง  
นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  กองช่าง งานประปา ได้รับเรื่องประชาชนในพ้ืนที่ขอติดตั้ง

มิเตอร์ประปาบริเวณถนนควรตาแท่น - บางขาม หมู่ที่ 2 ซึ่งจากการ
ตรวจสอบปรากฏว่า ไม่มีท่อเมนประปาผ่านบริเวณดังกล่าว ดังนั้น จึงมี
ความจำเป็นในการขออนุมัติโครงการขยายเมนประปา บริเวณถนนควน
ตาแท่น - บางขาม หมู่ที่ 2 เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค – บริโภค
เพียงพอได้อย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
วัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่เหลือจ่าย
มาตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน  1 รายการดังนี้ 

  โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 2,181,000.-บาท คงเหลือ 1,516,869.-
บาท โอนลดครั้งที่ 150,000.-บาท คงเหลือ 1,366,869.-บาท 

  โอนเพิ่ม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยาย
เมนประปา บริเวณถนนควนตาแท่น - บางขาม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร 
งบประมาณ 150,000บาท รายละเอียดดังนี้ 

  -วางท่อ HDPE PN 10 2 นิ้ว ยาว 300.00 เมตร 
  -แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2566 -2570) แก้ ไขครั้ งที่  

3/2567 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เชิญได้ 
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นายพงศกร จินะเสนา (เลขานุการสภา)  เป็นโครงการที่ตกหล่นไป ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านได้เข้าไปอยู่อาศัย

เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้น้ำประปาในการบริโภค 
นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่

ประชุม  
นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ  -  คน งดออกเสียง    -   คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 

3.9 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขความสูงตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ที เอช 
กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี) ให้กองช่างชี้แจง 
นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้มีคำร้องขอแก้ไขความสูง

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การ
กำหนดความสูงของอาคารในบริเวณที่ 5 ซึ่งสามารถขอแก้ไขได้จาก
ความสูง 6.00 เมตร แต่ไม่เกิน 12.00 เมตร ราย ของบริษัท ที เอช 
กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด  ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น จำนวน 2 
หลัง เนื้อที่แต่ละหลังประมาณ 1,100 ตารางเมตร เพ่ือใช้เป็นอาคาร
สำนักงาน และแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร 
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนหนังสือโฉนดที่ดินเลขที่ 34152 เลขที่
ดิน 18 เล่ม 342 หน้า 52 หน้าสำรวจ 6677  ที่ดินโดยประมาณ 
13 ไร่  

  ตามระเบียบ  
  1.กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2543 

  2.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ  -  คน งดออกเสียง    -   คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
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3.10 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขความสูงตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ที เอช 
กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี) ให้กองช่างชี้แจง 
นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร ขอแก้ไขความสูงตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดความสูง
ของอาคารในบริเวณที่ 5 ซึ่งสามารถขอแก้ไขได้จากความสูง 6.00 
เมตร แต่ไม่เกิน 12.00 เมตร ราย ของบริษัท ที เอช กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด   

 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 36 หลัง พ้ืนที่อาคาร
ต่อหลัง 340 ตร.ม.และอาคาร คสล. 3 ชั้น จำนวน 27 หลัง พ้ืนที
อาคารต่อหลัง 388 ตร.ม. รวมพ้ืนที่ โดยประมาณทั้งหมด 19,410 
ตร.ม. เพ่ือใช้เป็นอาคารบ้านพักอาศัย บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร 
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนหนังสือโฉนดที่ดินเลขที่ 34150 เลขที่
ดิน 19 เล่ม 342 หน้า 50 หน้าสำรวจ 6678 โฉนดที่ดินเลขที่
34154 เลขที่ดิน 20 เล่ม 342 หน้า 54 หน้าสำรวจ 6679 และ
โฉนดที่ดินเลขที่ 34179 เลขที่ดิน 21 เล่ม 342 หน้า 79 หน้า
สำรวจ 6680 ตั้งอยู่ ณ บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต   

  ตามระเบียบ  
  1.กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2543 

  2.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ  -  คน งดออกเสียง    -   คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 

3.11 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขความสูงตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท กู้ดแลนด์ 
ครีเอชั่น จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี) ให้กองช่างชี้แจง 
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นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร ขอแก้ไขความสูงตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดความสูง
ของอาคารในบริเวณที่ 5 ซึ่งสามารถขอแก้ไขได้จากความสูง 6.00 
เมตร แต่ไม่เกิน 12.00 เมตร ราย ของบริษัท กู้ดแลนด์ ครีเอชั่น  
จำกัด  ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 10 หลัง เพ่ือใช้
เป็นอาคารพักอาศัย บริเวณหมู่ที่  4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต บนหนังสือโฉนดที่ดินเลขที่ 23088 เลขที่ดิน 2 เล่ม 
231 หน้า 88 หน้าสำรวจ 3746   

  ตามระเบียบ  
  1.กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2543 

  2.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม  

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ  -  คน งดออกเสียง    -   คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
นายณรงค์  ก่ออินทร์ (สมาชิกสภาเทศบาล) ต่อไปในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่อง 

อ่ืน ๆ หรือไม่ เชิญได้ 
เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่อง  แจ้งการเข้าก่อสร้างโครงการทำนบดินบ้านควนตาแท่น  
นายณรงค์  ก่ออินทร์ (ประธานสภา)   ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)   ด้วยได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ตว่า 

ตามท่ี ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และคณะผู้ติดตาม ได้ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ จังหวัดกระบี่ พังงา 
และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2566 ซึ่งในจุดดูงานที่ 3 
อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร ได้มีราษฎรและเจ้าหน้าที่
หน่วยงานท้องถิ่นได้เสนอความคิดเห็นประเด็นปัญหาต่างๆ โดยมี
ประเด็น เรืออากาศเอก อาเจน รัศมี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ภูเก็ต ได้แสดงความคิดเห็นและยื่นหนังสือเพ่ือขอสนับสนุนโครงการ
จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตร 
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 แบบแปลงใหญ่ ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 บ้านลิพอนบางกอก (บ้านควนตาแท่น) 

ตำบลศรีสุนทร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าโครงการ คือได้รับการพิจารณา
ความเหมาะสมโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ทำการสำรวจ และ 

 ออกแบบแล้วเสร็จ ขณะนี้กำลังเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนั้น 
กระผมจึงขอนำเรียนให้ทุกท่านรับทราบในที่ประชุมสภาแห่งนี้ และเห็น
ควรให้ดำเนินการก่อสร้างได้ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร และ
ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลศรีสุนทร ซึ่งในโอกาสต่อไปทางสำนักงาน
โครงการประทานภูเก็ต จะได้นำเรื่องและรายละเอียดเสนอต่อสภา
เทศบาลตำบลศรีสุนทร เพ่ือให้สภาพิจารณาเรื่องการรับโอนโครงการ 
เมือ่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต่อไป  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายพงศกร  จินะเสนา(เลขานุการสภา)  สำหรับเรื่องนี้ กระผมและรองนายก รวมถึงชาวบ้าน และกลุ่ม 
 เกษตรแปลงใหญ่ก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอด ต้องขอขอบคุณท่านนายก 

และทางสำนักงานชลประทานภูเก็ตเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ช่วยกันผลักดัน
โครงการนี้จนผ่านการพิจารณา และคาดว่าจะได้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้างในเร็วๆนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวบ้าน 
และเกษตรกรในตำบลศรีสุนทร ได้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง และสำหรับใช้ใน
การเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ 

ที่ประชุม รับทราบ 
   
นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  ขอประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยเริ่มตั้งแต่ 1-15 มีนาคม 
2567 ในเวลา 09.00 – 15.00 น. ดังนี้  

 -วันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 
 -วันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 
 -วันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ หน้าโรงครัวศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ 3 
 -วันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
 -วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ วัดศรีสุนทร หมู่ที่ 5 
 -วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 
 -วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7  
 -วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ 8 
ที่ประชุม รับทราบ 
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นายณรงค์  ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอให้กองช่างหาแนวทางในการขุดบ่อน้ำตื้น สำหรับใช้ใน

เทศบาลตำบลศรีสุนทรด้วย ทั้งนี้เพ่ือจะได้มีน้ำสะอาดใช้กันในอาคาร
สำนักงาน 

นายสรวิศ โสดรักษา (สมาชิกสภาเทศบาล)  หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร ชาวบ้านมีความเดือดร้อนในเรื่องของ
บ่อน้ำ ไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้ อันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนหิน 
ขอให้มีการแก้ไขเป็นระยะยาว และตลอดไป 

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  สำหรับในส่วนเทศบาลฯได้เข้าดู และแก้ไขในเบื้องต้นแล้ว และ
จะหางบประมาณในการแก้ไขต่อไป และเป็นการเร่งด่วนให้ 

นายณรงค์  ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  สำหรับเรื่องดังกล่าวได้แก้ไขเบื้องต้นไปแล้ว โดยการใช้เครื่อง
สูบน้ำ ดูดน้ำออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว และในวันจันทร์จะเข้าไปดูดน้ำใน
บ่ออีก เพ่ือบรรเทาให้ชาวบ้านไปก่อนพลางๆ  

นายพงศกร จินะเสนา (รองประธานสภา)  บ่อน้ำตื้นบ่อสวนแตง อยากทราบว่าเป็นของเทศบาลหรือของ
หมู่บ้าน ซึ่งสามารถปรับปรุงและนำไปใช้อุปโภคบริโภค และนำไป
แก้ปัญหาในเรื่องภัยแล้งให้กับชาวบ้านได้ 

นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  ขอชี้แจงและรายงานการขอใช้ ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณรอบขุมน้ำบ้านลิพอน ข้อมูลที่ได้มาน่าจะคาดเคลื่อน
ไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาล หรือราชพัสดุก็ตาม และโครงการดังกล่าวได้
อุดหนุนการไฟฟ้าไปแล้ว แต่ปรากฏว่าทางราชพัสดุแจ้งว่า จะต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้พ้ืนที่ปักเสาไฟฟ้า ในการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 
ตรงนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะต้องเพ่ิมงบประมาณเข้าอีก ประมาณสอง
หมื่นกว่าบาท ด้วยหลักการและเหตุผลไม่สามารถเพ่ิมงบประมาณได้ 
หากว่าเราได้ทำสัญญาเช่าแล้ว เพราะจะเป็นสัญญาเช่าซ้ำซ้อน ในเมื่อ
เราเช่าพ้ืนที่เพ่ือขอผลิตน้ำประปา ถนนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ ปกติ
เทศบาลเป็นผู้ดูแลไม่ว่าถนนหรือไฟฟ้า ปัจจุบันเราจะขยายไฟฟ้าแสง
สว่าง ราชพัสดุว่าเราจะต้องปักเสาไฟฟ้า ที่นี้ยอดที่แจ้งมาสองหมื่นกว่า
บาท ซึ่งอาจมีการผิดพลาด ซึ่งคาบเก่ียวเรื่องท่ีดินที่ผลิตน้ำประปา เป็น
ข้อมูลที่อาดคลาดเคลื่อนที่เคยทำไว้ไม่แน่ใจสมัยนายกท่านใด ที่ได้ท
สัญญาเช่ากับราชพัสดุครั้งแรก ไม่ทราบขึ้นรูปไว้ในลักษณะใดในการ
เช่า แต่ที่ทำมาเราเช่าทั้งสองขุม และพ้ืนดินที่ตั้งผลิตน้ำประปา แต่
ปัจจุบันไปตรวจสอบจากราชพัสดุที่ขึ้นรูปให้ใหม่ใช้เฉพาะที่ดินที่ผลิต
น้ำประปา แสดงว่าเทศบาลขโมยน้ำใช้  แต่จริงๆแล้วเราใช้น้ำได้ 
เนื่องจากมีสัญญาเช่า และขุมน้ำ 2 ขุมได้รับการถ่ายโอนมาจาก คช.
เดิมหรือรพช.เดิม ถ้ามีข้อมูลเพ่ิมจะได้ไปยืนยันกับราชพัสดุว่าในการที่
หนึ่ง สิทธิ์เป็นของเทศบาล เพราะเช่ามาแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปจ่าย 
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 ค่าปักเสาไฟฟ้าเพ่ิม เพราะจะมีประเด็ดซ้ำซ้อนกันอยู่สองประเด็นจึงขอ

หารือ 
นายสรวิศ โสดรักษา (สมาชิกสภาเทศบาล)  ในสมัยนั้นได้ทำการขอใช้พื้นที่ ไม่ใช่ขอเช่าพ้ืนที่   
นายสุธรรม มุขพันธ์(รองนายกเทศมนตรี)  ในสมัยนั้นตำบลศรีสุนทร ยังไม่ขาดน้ำแต่เทศบาลตำบลเชิง

ทะเลได้ขอน้ำใช้ และในต่อมาตำบลศรีสุนทรได้เกิดปัญหาน้ำแล้งจึงขอ
กลับ เพื่อนำน้ำมาใช้ในตำบลศรีสุนทร ในตอนนั้นได้ขอใช้น้ำ 

นายณรงค์  ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  สรุปว่าขอใช้น้ำในขุมน้ำนั้น 
นายวิเชียร คะหะปะนะ (สมาชิกสภาเทศบาล) ขอทราบเรื่องการซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ในตอนนี้ซ่อมไปถึงไหน

แล้ว เสร็จประมาณวันไหนเพ่ือจะได้แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้ รวมถึง
รถกระเช้าไฟฟ้าคันใหม่ด้วย 

นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  รถกระเช้าไฟฟ้าที่นำไปซ่อมนั้น เนื่องจากที่ได้นำไปซ่อมในสอง
รอบ รอบแรกได้วางบิลไว้ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาท รอบสองวางบิล
มาอีกเจ็ดหมื่นกว่าบาท รวมงบประมาณที่จะซ่อม หนึ่งแสนห้าหมื่น
กว่าบาท ยังไม่อนุมัติให้ซ่อมเพราะแพงมากเกินไป วันนี้บิลมาถึงแล้ว 

 อยากให้ผู้รู้ช่วยวิจารณ์ในการซ่อม ว่าซ้ำซ้อนหรือไม่ เพราะทางเราได้
เช็คเบื้องต้นแล้ว ไม่ว่าวัสดุอะไรก็ตามมีการซ้ำซ้อน ไม่ว่าจะเป็นค่าถอด
หนึ่งรายการ ค่าประกอบหนึ่งรายการ และค่าวัสดุอีกหนึ่งรายการ แล้ว
จะได้เลือกอนุมัติเป็นบางตัว 

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  อนุมัติให้ซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้าได้ เนื่องจากประชาชนมีความ
ต้องการใช้ในการแก้ไขปัญหาอยู่ 

นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้าที่กำลังจะซื้อนั้น สำหรับวันนี้ได้เซ็นต์
ร่าง TOR แล้ว คาดว่าวันจันทร์จะพาไปให้คณะกรรมการ ในฐานะ
กรรมการร่วมลงนาม หลังจากนั้นก็จะส่งให้พัสดุดำเนินการจัดหา เพ่ือ
ประกาศเชิญชวนร่างต่อไป คาดว่าประมาณเดือนมีนาคมจะได้ประกาศ 

นางสุอารี เหิมขุนทด (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้) ฝ่ าย พั ฒ นาราย ได้ ขอประช าสั ม พั น ธ์  และขอช่ วย ให้
ประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีประจำปี 2567 ภาษีป้ายยื่นแบบ
ภายในเดือนมีนาคม ถ้าไม่ยื่นจะมีเงินเพ่ิมร้อยละสองและมีค่าปรับอีก
สิบเปอร์เซ็นต์ ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลจะมีขยาย
ออกไปอีกสองเดือน การประเมินจะเป็นเดือนเมษายน ซึ่งเทศบาลจะ
ส่งการประเมินภาษีและคิวอาร์โคดให้แสกนไปยังที่อยู่ทรัพย์สิน และถ้า
ไม่รับหนังสือสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ โดยสามารถชำระ
ภาษีได้ภายในเดือนมิถุนายน ถ้าไม่ชำระจะมีค่าปรับสิบเปอร์เซ็นต์ 
ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ สี่สิบเปอร์เซ็นต์และเงินเพิ่มร้อยละหนึ่งต่อเดือน อีกท้ัง 
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 ถ้าไม่ชำระภาษี ทางเทศบาลจะส่งเรื่องไปยังสำนักงานที่ดิน ในเรื่อง

การระงับการโอนทีด่ิน   
 

เลิกประชุม   เวลา  ๑6.0๐ น. 
 
  (ลงชื่อ)                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                        ( นายพงศกร  จินะเสนา )  
                                  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
 
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วรายงานการประชุมนี้แล้ว 
 เมื่อวันที่  7   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖7 

ลงชื่อ............................................ ประธานกรรมการ 
                      ( นายสมเกียรติ  ทนน้ำ )  
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
 
 
     ลงชื่อ............................................ กรรมการ 
                  ( นายชัยวัฒน์  บัวสวัสดิ์ ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
 
 
           ลงชื่อ.......................................... กรรมการและเลขานุการ 
                ( นายพิเชษฐ์  ถิ่นถลาง ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


